

# โซนี่ ไทย เปิดตัวสินค้าใหม่ 6 รุ่นรวม ลุยตลาดปี 2

## 014



บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ 6 รุ่นรวม ในไตรมาสที่ 2 นี้สำหรับลุยตลาดปี 2014 ทั้งปี เริ่มจาก สมาร์ทโฟน โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย Z1 คอมแพ็ค, โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย T2 อัลทรา, โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย M2 และ E1 , เอ็กซ์พีเรีย Z2 และ เอ็กซ์พีเรีย Z2 แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น สมาร์ทแวร์ สมาร์ทวอช 2 บลูทูธเฮดเซท



นายกฤษณ์ ประพัทธ์ศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ โซนี่ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ทแวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ โดยจะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าสู่ตลาด ภายใต้แนวคิด “ best of Sony ” ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยจะเริ่มจาก โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย Z1 คอมแพ็ค ที่ยังคงคุณสมบัติชั้นเลิศเหมือน Z1 ทุกประการ เพียงลดขนาดและราคาลง เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในการพกพาเป็นสำคัญ ในทางกลับกัน อีกตัวคือ เอ็กซ์พีเรีย T2 อัลทรา เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ ขนาด 6 นิ้ว สำหรับรองรับความบันเทิงเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบ ส่วนเอ็กซ์พีเรีย M2 และ E1 เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลาง สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ให้สามารถสัมผัสกับเทคโนโลยีระดับสุดยอดของ โซนี่ ได้ ส่วนตัวสำคัญที่สุดในปีนี้ คือ โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย Z2 สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีถ่ายวิดีโอระดับ 4K ที่ให้ความคมชัดมากกว่า Full HD ถึง 4 เท่า มาพร้อมกับเทคโนโลยีหน้าจอแบบ Triluminos™ Display และการแสดงผลแบบ X-reality™ for mobile ซึ่งจะทำให้ภาพมีสีสัน สดใส สวยงาม

ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเอ็กซ์พีเรีย Z2 ยังนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด IPS ที่ช่วยยกระดับหน้าจอในเรื่องของมุมมองที่ให้ความคมชัดแม้ในที่ที่มีแสงจ้า และตัวสุดท้ายคือ เอ็กซ์พีเรีย แท็บเล็ต Z2 ที่ยังคงคุณสมบัติกันน้ำและหน้าจอ ทั้งนี้ไลน์สินค้าของ โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แตกต่างกันออกไป อาทิ ฟังก์ชันกล้องที่มีความละเอียดถึง 20.7 MP หรือคุณสมบัติกันน้ำ

“ ในปีนี้ โซนี่ ให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ที่ใส่เข้าไปในตัวสินค้า นอกเหนือจาก วัสดุ และดีไซน์ ที่ได้รับการยอมรับ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว ภายใต้แนวคิด การนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของ โซนี่ ให้กับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ ” นายกฤษณ์ กล่าว

ทั้งนี้ สินค้าใหม่ทั้งหมดของ โซนี่ จะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 2 นี้เป็นต้นไป ดูข้อมูลเพิ่มเติม  
ได้ที่ [www.facebook.com/SonyMobileth](http://www.facebook.com/SonyMobileth)